



# รายงาน การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน สพป.ชัยภูมิ เขต 3

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เกี่ยวกับการดำเนินการสอบฯ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ประจำปี 2566 ผ่านระบบ Zoom  
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นายประวีช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นายไกรสร ขาดิษะ, สิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3, ผอ.กมลบริหารงานบุคคล และ เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เกี่ยวกับการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ส... ดูเพิ่มเติม



วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายประวีช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างรายละเอียด องค์ประกอบการประเมินภาค ค การสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 เพื่อให้การดำเนินการสอบภาค ค เป็นไปด้วยความไป... ดูเพิ่มเติม



**กลุ่มงานวิชาการ**  
**สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศัยภูมิ เขต 3**  
**สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน**

## คำนำ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 ซึ่งบัญญัติ ในวรรค 3 ว่า “...ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ” รวมทั้งมีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ยึดถือเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการที่เป็นการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูประบบราชการที่ต้องการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ ในหมวดที่ 2 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน (3) ได้กำหนดให้ในการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการนั้น ก่อนเริ่มดำเนินการส่วนราชการนั้นจะต้องดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือชี้แจงทำความเข้าใจ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับจากภารกิจนั้น และ (4) ให้ถือเป็นหน้าที่ของข้าราชการที่จะต้องคอยรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงหรือเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อให้มีการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้เหมาะสมเพื่อพัฒนาระบบราชการไทยให้เป็นราชการระบบเปิด มีกลไกการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมที่ต่อเนื่องและสร้างสรรค์

รายงานผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เป็นการรายงานผลการเปิดโอกาสให้การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อนำผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอก ซึ่งหมายถึง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ได้แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ต่อไป

ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและหน่วย รวมทั้งบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่มีส่วนร่วมให้การจัดทำรายงานผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ในครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

กลุ่มอำนวยการ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

## สารบัญ

คำนำ	ก
สารบัญ	ข
❖ แนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม	1
❖ ประโยชน์ของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม	2
❖ แนวทางและกระบวนการ การดำเนินงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3	
➢ แนวทางการดำเนินงานการมีส่วนร่วม	4
➢ กระบวนการดำเนินงานการมีส่วนร่วม	5
❖ โครงการหรือกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ	6
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3	
➢ การมีส่วนร่วมในการวางแผน	6
➢ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ	17
➢ การมีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์	27
➢ การมีส่วนร่วมในการกำกับติดตามประเมินผล	35
❖ คณะผู้จัดทำ	43

## แนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance) เป็นการจัดการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งจะนำไปสู่ระบบ ราชการที่มีคุณลักษณะสำคัญตามหลักธรรมาภิบาล คือ เป็นระบบราชการที่มีความสุจริต โปร่งใส เปิดเผยข้อมูล เที่ยงธรรมและมีการบริหารงานที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง และ มุ่งประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ

ความหมายหรือนิยามของ “การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance)” นั้น มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น เศรษฐฐิตา เปรื่องพิชญาธร ให้ความหมาย “การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ว่า หมายถึง การบริหารราชการที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐได้เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการบริหารและดำเนินงานของรัฐ ทั้งในทางตรงและทางอ้อมเพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน อรรถพันธ์ สฟโชคชัย ให้ความหมายคำว่า “การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” หมายถึง การจัดระบบการบริหารราชการ ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน และโครงสร้างของการตัดสินใจในการบริหารราชการ ให้เป็นระบบที่เปิดให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม (Public Participation) ในพันธกิจขององค์กรภาครัฐมากขึ้น องค์กรภาครัฐที่มีระบบ การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมจะดำเนินการให้บริการสาธารณะ และการตัดสินใจ เชิงนโยบายในมิติที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เน้นความเปิดเผยและโปร่งใส ให้ความสำคัญในการพัฒนาและสรรหาข้าราชการและบุคลากรทุกระดับ โดยยึดถือหลักปรัชญา การมีส่วนร่วมของประชาชน และเป็นบุคลากรที่มีคุณลักษณะดังนี้ คือ มีจิตสาธารณะ มีความเป็นประชาธิปไตย เคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน เปิดกว้างพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยสรุป “การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” หมายถึง การบริหารราชการ ที่นำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน การตัดสินใจ การดำเนินงานและการประเมินผล โดยมีการจัดระบบงานหรือวิธีการทำงาน การจัดโครงสร้าง และการสร้างวัฒนธรรมการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เอื้อต่อการเปิดโอกาส ให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จึงเป็นแนวคิดในการบริหารราชการที่ให้ความสำคัญ กับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยเน้นการปฏิบัติงานที่ให้ภาคประชาชนเข้ามา มีบทบาทในลักษณะ หุ่นส่วนที่ครอบคลุม ตั้งแต่การริเริ่มการดำเนินงานหรือดำเนินโครงการ การจัดทำงบประมาณโครงการ การดำเนินกิจกรรมต่างๆ การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผล การปฏิบัติงาน ซึ่งในการปรับเปลี่ยนระบบราชการไปสู่การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมที่เป็น รูปธรรมและยั่งยืน เงื่อนไขสำคัญของหน่วยงานภาครัฐในการปรับเปลี่ยนระบบราชการเพื่อพัฒนา ไปสู่การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ควรให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนใน 3 ระดับ ดังนี้

**1) ระดับองค์กร (Organizational Level)** เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง องค์กรเพื่อรองรับการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม เช่น จัดตั้งหน่วยงาน กำหนดให้มีบุคลากร รับผิดชอบ กำหนดนโยบายหรืองบประมาณด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เป็นต้น

2) **ระดับสถาบัน (Institutional Level)** เป็นการสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงาน แบบใหม่ของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม การปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน การปรับ กระบวนการทัศนคติของคนในองค์กรให้สามารถปฏิบัติงานกับประชาชนในลักษณะเป็นหุ้นส่วน และการปฏิบัติงานในลักษณะเครือข่าย มีการออกกฎเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงาน เป็นที่รับรู้และเข้าใจ จนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคนในองค์กร

3) **ระดับบุคลากร (Individual Level)** เป็นการสร้างบุคลากรให้มีศักยภาพในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการฝึกทักษะบุคลากรในองค์กร ให้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานกับประชาชน เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการมีส่วนร่วม ของประชาชน ทักษะการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทักษะการบริหารความขัดแย้ง ตลอดจนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เป็นต้น โดยในการปรับเปลี่ยนดังกล่าวมียุทธวิธีในการสร้างระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประกอบด้วย

1) **การสร้างหลักการ (Principles)** โดยผู้นำระดับสูงขององค์กรจำเป็นต้องริเริ่ม ด้วยการสร้างหลักการหรือกำหนดเป็นนโยบายขององค์กรว่าด้วยการบริหารราชการแบบ มีส่วนร่วม หลักการนี้ยังรวมถึงการสร้างค่านิยม (Values) ที่เป็นแนวทางในกระบวนการ เรียนรู้ภายในหน่วยงาน

2) **การจัดโครงสร้างและการจัดการ (Structures and arrangements)** โดยต้องมีการจัดโครงสร้างขององค์กรและระบบบริหารงาน เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการบริหาร ราชการแบบมีส่วนร่วม เช่น การกำหนดให้มีโครงสร้างหน่วยงาน การกำหนดตำแหน่งหรือ อัตรากำลังเพื่อรับผิดชอบในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นต้น

3) **การเสริมอำนาจภาคประชาชน** การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมจำเป็นต้อง สร้างความสัมพันธ์กับภาคประชาชนในลักษณะที่มีความหมาย (Meaningful relationship) กล่าวคือ เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในลักษณะเท่าเทียมกับภาครัฐในลักษณะที่เป็นหุ้นส่วน (Partners) ซึ่งจำเป็นต้องสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้ประชาชน เช่น ส่งเสริมให้ ภาคประชาชนทำงานเป็นกลุ่มในลักษณะเครือข่าย ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และเฉลียวฉลาด เป็นตัวของตัวเอง โดยภาครัฐไม่เข้าไปครอบงำในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

## ประโยชน์ของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

การปรับเปลี่ยนการบริหารราชการของหน่วยงานภาครัฐ ที่เปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในลักษณะของหุ้นส่วน การพัฒนาภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของประชาชน และการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จะก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อหน่วยงานภาครัฐในหลายประการได้แก่

1. **การตัดสินใจที่มีคุณค่าและความหมาย (Meaningful decision)** เพราะ ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ แผนงาน การใช้ งบประมาณ

2. **การใช้ทรัพยากร (Public resources)** อย่างรอบคอบ เพราะภาคประชาชน เข้ามามีส่วนในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

3. ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ เพื่อหาทางแก้ไข ปัญหาสาธารณะต่างๆ ทำให้แนวทางเหล่านั้นได้รับการสนับสนุนเมื่อนำไปปฏิบัติ และได้รับการยอมรับ ซึ่งทำให้ภาครัฐไม่ต้องทำงานในลักษณะโดดเดี่ยวต่อไป

4. การทำงานในลักษณะหุ้นส่วน (Partnership) โดยภาครัฐปรับเปลี่ยนบทบาท เป็นผู้ประสานและอำนวยความสะดวก (Facilitator) ซึ่งสอดคล้องกับบทบาทภาครัฐ ในการบริหารราชการยุคใหม่ ทำให้รัฐสามารถลดขนาดลง และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะมีหุ้นส่วนการพัฒนาช่วยแบ่งเบาภาระด้านค่าใช้จ่าย บุคลากร และงบประมาณ

5. ความสามารถในการให้บริการที่ดีขึ้น เพราะสามารถตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ทัวถึงและตรงจุดมากขึ้น เช่น การสาธารณสุข การศึกษา เป็นต้น

6. ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและประชาชนมีความไว้วางใจเป็นพื้นฐาน อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการได้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ และร่วมรับผลประโยชน์ รวมทั้ง มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ที่เปิดเผยระหว่างกัน กล่าวโดยสรุป จากพัฒนาการของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ส่งผลให้แนวคิด การมีส่วนร่วมของประชาชน และแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เป็นแนวคิดที่ได้รับ ความสนใจและให้ความสำคัญในการนำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐในปัจจุบัน ซึ่งประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของประชาชน และการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เป็นแนวคิดที่ต่างมีความหมายและนิยามที่แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามก็มีความสัมพันธ์ และเชื่อมโยงกัน โดยต่างก็มีคำอธิบายที่แสดงให้เห็นและ ได้คำตอบที่คล้ายคลึงกัน ดังจะเห็นได้จากการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ด้วยระบบประชาธิปไตย นั้นได้ถูกปลูกฝังไว้ว่าเป็นการปกครอง ของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน ถ้าขาดประชาชนก็ไม่มีประชาธิปไตย ในขณะที่เดียวกันระบบประชาธิปไตยจะพัฒนาก้าวเดินไปข้างหน้า การบริหารราชการก็ ต้องมี การจัดระบบการบริหารจัดการที่เป็นการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งการจะบรรลุผลได้ ต้องสร้างวัฒนธรรมการบริหารจัดการภาครัฐที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยสามารถแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์และเชื่อมโยงระหว่างกันในสามมิติ ได้แก่ ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy - PD) การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance - PG) และการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation - PP) ดังภาพความสัมพันธ์ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ความสัมพันธ์ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และการมีส่วนร่วมของประชาชน



แนวทางและกระบวนการ การดำเนินงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

### สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ได้ยึดแนวทางและกระบวนการในการดำเนินงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ จัดลำดับการมีส่วนร่วมให้เหมาะสม บูรณาการการมีส่วนร่วม และจัดเตรียมเครื่องมือ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยกำหนดแนวทางการและกระบวนการเพื่อเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

#### แนวทางการดำเนินงานการมีส่วนร่วม

1. การให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform) ถือเป็นมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกในเบื้องต้น แต่เป็นที่สำคัญ เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ ยกตัวอย่างวิธีการให้ข้อมูลข่าวสาร เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อ-ช่องทางออนไลน์ต่างๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายข่าว การจัดแถลงข่าว การติดประกาศ การให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
2. การให้คำปรึกษาหารือ (To Consult) หรือการรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่เปิดให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจด้วยวิธีต่างๆ ยกตัวอย่างวิธีการรับฟังความคิดเห็น เช่น การจัดประชุมและรับฟังความคิดเห็น การสำรวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์
3. การเข้าร่วมกิจกรรม (To Involve) เป็นการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หรือร่วมเสนอแนะแนวทางที่นำไปสู่การตัดสินใจเพื่อสร้างความมั่นใจให้บุคคลภายนอกว่า ข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการจะถูกนำไปพิจารณาเป็นทางเลือก เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาประเด็นหรือนโยบาย เป็นต้น

## กระบวนการดำเนินงานการมีส่วนร่วม

### ขบวนการการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3



ขั้นตอนที่ 1 มีส่วนร่วมในการวางแผน

ประกอบด้วย การรับรู้ เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนและร่วมวางแผนกิจกรรม

ขั้นตอนที่ 2 มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ/ดำเนินการ

ประกอบด้วย การเกี่ยวข้องกับการดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ และการตัดสินใจ

ขั้นตอนที่ 3 มีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์

เป็นการมีส่วนร่วมในการจัดสรรประโยชน์ หรือผลของกิจกรรมหรือผลของการตัดสินใจที่เกิดขึ้น

ขั้นตอนที่ 4 มีส่วนร่วมในการกำกับติดตามประเมินผล



## โครงการหรือกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

### การมีส่วนร่วมในการวางแผน

1. โครงการ/กิจกรรม: จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566-2570) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

1.1 ชื่อเรื่อง “โครงการ/กิจกรรม จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และจัดทำ  
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566-2570) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  
เขต 3”

1.2 สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ได้แต่งตั้ง  
คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 โดยมี ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย คณะศึกษานิเทศก์  
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนครู ผู้แทน ก.ต.ป.น. นายกเทศมนตรีตำบล (ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น)  
ร่วมพิจารณาดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปี

#### 1.3 ผลจากการมีส่วนร่วม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ได้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะในการจัดทำ  
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มีความ  
สอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี สอดคล้องกับบริบท สภาพ  
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก

#### 1.4 การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

1.4.1 การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต

1.4.2 ได้แนวทางในการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ให้บรรลุเป้าหมาย  
ความสำเร็จที่กำหนดไว้

#### 1.5 ภาพกิจกรรม



CPM3 NEWS

# ข่าว ...ประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3  
คุณธรรม งามคุณงาม นวัตกรรม นวัตกรรม



นายประวิช ยะรินทร์  
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายไกรสร ชาติชนะ รอง ผอ.สพป.ชัย.3    นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ รอง ผอ.สพป.ชัย.3    ส.อ.สมเกียรติ บุญสูงเนิน รอง ผอ.สพป.ชัย.3

ฉบับที่ 643 / 2565    วันที่ 19 ธันวาคม 2565

## สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566



วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วยสิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ซึ่งกำกับดูแลกลุ่มนโยบายและแผน, นายไกรสร ชาติชนะ, นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3, ผอ.กลุ่ม/หน่วย คณะผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ ร่วมพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยการศึกษาวิเคราะห์ ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางและเป้าหมาย ในการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และโรงเรียนในสังกัด และรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ เข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ(eMENSCR) ณ ห้องประชุม



จัดภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

รายงานโดย:PR-CPM3/ข่าว/ภาพ งานประชาสัมพันธ์กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัย.3



# ข่าว ...ประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3




นายประวิทย์ ธารินทร์  
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3



นายไกรสร ชัดชนะ  
รอง ผอ.สพป.ชัย.3



นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ  
รอง ผอ.สพป.ชัย.3



ศ.อ.สมเกียรติ บุญสูงเนิน  
รอง ผอ.สพป.ชัย.3

*คุณธรรม นำคุณภาพ เทคโนโลยี ขยายโอกาส*

## สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3/2566














วันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายประวิทย์ ธารินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3/2566 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยการนำเสนอโครงการและกิจกรรมที่จะขับเคลื่อนการบริหารการศึกษา และร่วมกันพิจารณาแผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3,ผอ.กลุ่ม/หน่วย,คณะศึกษานิเทศก์,ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ร่วมพิจารณา ณ ห้องประชุมจตุภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

รายงานโดย:PR-CPM3/ข่าว/ ภาพ งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัย.3






# ข่าว ...ประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3  
คุณธรรม งามคุณงาม นนเื้อออูมอูมอูมอูม




นายประวิช ยะรินทร์  
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายไกรสร ชาดิชนะ นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกิด ส.อ.สมเกียรติ บุญสูงเนิน  
รอง ผอ.สพป.ชย.3 รอง ผอ.สพป.ชย.3 รอง ผอ.สพป.ชย.3

ฉบับที่ 117 / 2566 วันที่ 9 มีนาคม 2566

## สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2566-2570)



วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2566-2570) พร้อมด้วยนายไกรสร ชาดิชนะ,สิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นางสาวอุบลวรรณ กิตติจันวานิตย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งฯ ร่วมกันพิจารณาร่าง แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570 ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3,สถานศึกษาในสังกัด ให้เกิดเอกภาพด้านนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมจันทร์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3



รายงานโดย:PR-CPM3/ข่าว/ ภาพ งานประชาสัมพันธ์กลุ่มอำนวยการ สพป.ชย.3



คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓  
ที่ ๑๔ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐาน และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สอดคล้องกับแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐาน และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับทิศทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปี และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑ จึงจำเป็นต้องกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ประเทศไทยจะได้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับนำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงาน ต่อไป

ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจำเป็นต้องดำเนินจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ให้สอดคล้องบริบท สภาพสถานการณ์ในปัจจุบัน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ดังนี้

/๑. คณะที่ปรึกษา...

-๒-

## ๑. คณะที่ปรึกษา

๑.๑ นายประวิช ยะรินทร์	ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
๑.๒ สิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน	รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
๑.๓ นายไกรสร ชาติชนะ	รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
๑.๔ นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ	รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓

**มีหน้าที่** ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ เสนอความคิดเห็น แก้ปัญหา กำหนดนโยบายในการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓

## ๒. คณะกรรมการดำเนินงาน

๒.๑ สิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน	รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓	ประธานกรรมการ
๒.๒ นางสาวสุกนิดา อุพากิ่ง	ผอ.กลุ่มอำนวยการ	กรรมการ
๒.๓ นายศุภศิษย์ พิทยศักดิ์	ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล	กรรมการ
๒.๔ นางสาววัลย์รัตน์ สุวรรณวิสุทธิ	ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์	กรรมการ
๒.๕ นางสาวสมหวัง จิตรหาญ	ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล	กรรมการ
๒.๖ นางสาวสุนัน ทองสงฆ์	ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาข้าราชการครู	กรรมการ
๒.๗ นายวราวุธ หวีลาภ	ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล	กรรมการ
๒.๘ นางสาวจรรยา รัตนพิทักษ์	รักษาการผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา	กรรมการ
๒.๙ นางนิสา อินพล	ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๒.๑๐ นายเชษฐา หนองเหล็ก	ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี	กรรมการ
๒.๑๑ นายสายทอง แดงทิพย์	ศึกษานิเทศก์	กรรมการ
๒.๑๒ นางสุกัญญา ประทุมวงษ์	ศึกษานิเทศก์	กรรมการ
๒.๑๓ นางวาสนา ตาลทอง	ศึกษานิเทศก์	กรรมการ
๒.๑๔ นางสาวกรรณิศา กระจำวงศ์	ศึกษานิเทศก์	กรรมการ
๒.๑๕ นางสาวมัทศิณีย์ ธรรมศิริวัชร	ศึกษานิเทศก์	กรรมการ
๒.๑๖ นางสาวดอกไม้ จีนโคตร	ศึกษานิเทศก์	กรรมการ
๒.๑๗ นายสันติ สิงหาพรหม	ผอ.รร.ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)	กรรมการ
๒.๑๘ นายธนวัฒน์ อ่อนวงศ์	ผอ.รร.บ้านท่ากูบ	กรรมการ
๒.๑๙ นายศรายุทธ ป่าปะกั้ง	ผอ.รร.บ้านนาประชาสัมพันธ์	กรรมการ
๒.๒๐ นางนงนุช ศษา	ผอ.รร.ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล	กรรมการ
๒.๒๑ นางสาวเนียง เฟ่งผล	ผอ.รร.ชุมชนบ้านหนองแวง(ศุภราษฎร์อุปถัมภ์)	กรรมการ
๒.๒๒ นางสาวอาจ คำเสียง	ผอ.รร.ชุมชนบ้านห้วยแอ่ง	กรรมการ
๒.๒๓ นายหาญ ดิเรกศิลป์	ผู้แทน กค.ป.น.	กรรมการ

/๒.๒๔...

-๑๗-

๒.๒๔ นายกเทศมนตรีตำบลจตุรัส	ผู้แทนท้องถิ่น	กรรมการ
๒.๒๕ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวใหญ่	ผู้แทนท้องถิ่น	กรรมการ
๒.๒๖ นางสาวอุบลวรรณ กิติจันวานิชย์	ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน	กรรมการและเลขานุการ
๒.๒๗ นางมัทรี นเรกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

**มีหน้าที่**

๑. ดำเนินการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ แผนกลยุทธ์ ขอบเขตงานและแนวทางในการพัฒนา

๒. ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT)

๓. พิจารณาโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณสำหรับการพัฒนา ตามระยะเวลาของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

**๓. คณะกรรมการฝ่าย เอกสาร รับลงทะเบียน สถานที่ และประชาสัมพันธ์**

๓.๑ นางสาวอุบลวรรณ กิติจันวานิชย์	ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน	ประธานกรรมการ
๓.๒ นายศุภศิษฎ์ พิทยศักดิ์	ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล	กรรมการ
๓.๓ นางสาวศิริพร โนนดอน	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓.๔ นางสาวณัฏฐนิช บรรเทากุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ
๓.๕ นางสาวชนกนันท์ จันทะดวง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ
๓.๖ นางวราสินี วัฒนาสกุลลี	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	กรรมการ
๓.๗ นางมัทรี นเรกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กรรมการและเลขานุการ
๓.๘ นางสาวจันทิมา หัตถกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๙ นายอภิโชค นเรกุล	ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชัยภูมิ เขต ๓	ผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๑๐ นางสาวรภัทร ชัยสงค์	ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านหนองผักชี	ผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๑๑ นางสาวภาวิศา ทบไธสง	ครูธุรการ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่	ผู้ช่วยเลขานุการ

**มีหน้าที่** มีหน้าที่รวบรวมข้อมูล จัดพิมพ์เอกสารแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๖-

๒๕๗๐) เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง การรับรายงาน การลงทะเบียน การประสานงาน การจัดสถานที่ การปฏิบัติตาม การบันทึกภาพและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

**๔. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำรูปเล่ม**

๔.๑ สิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน	รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓	ประธานกรรมการ
๔.๒ นางสาวอุบลวรรณ กิติจันวานิชย์	ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน	กรรมการ
๔.๓ นายสันติ สิงหาพรหม	ผอ.รร.ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)	กรรมการ
๔.๔ นายศิขรินทร์ โชติจันทร์	ครูโรงเรียนจตุรัสวิทยานุกูล	กรรมการ
๔.๕ นางสาวณัฏฐนิช บรรเทากุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ
๔.๖ นางสาวจันทิมา หัตถกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กรรมการ

/๔๓...

-๔-

๔.๗ นางมัทรี นเรกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการ  
 ๔.๘ นางสาวศิริขวัญ ภิรมย์กิจ เจ้าหน้าที่งานพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ผู้ช่วยเลขานุการ  
**มีหน้าที่** จัดรูปแบบเนื้อหา รูปแบบข้อความ การวางกรอบข้อความ รูปภาพประกอบให้  
 เหมาะสม ออกแบบรูปเล่มเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

#### ๕. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน

๕.๑ นางสาววัลย์รัตน์ สุวรรณวิสุทธิ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประธานกรรมการ  
 ๕.๒ นางณัฐฐานุช คนตรี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ  
 ๕.๓ นางสาวชนกนันท์ จันทะดวง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ  
 ๕.๔ นางสาวอุบลวรรณ กิติจันทร์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ  
 ๕.๕ นางสาวจันทิมา ทศกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ  
**มีหน้าที่** เบิก-จ่ายงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาขั้นพื้นฐาน  
 (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ให้คณะกรรมการผู้ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ  
 มอบหมาย ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ หากมี  
 ปัญหาในการปฏิบัติงาน ให้รายงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓  
 โดยด่วน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายประวิช ยะรินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓





คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓

ที่ ๔๗๘ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติการ โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ จึงได้กำหนดจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ศึกษานิเทศก์ควรทำความเข้าใจเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางและเป้าหมาย ในการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และโรงเรียนในสังกัด ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีเอกภาพ บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดร่วมกัน ตลอดจน สนับสนุนการรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ เข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSOCR) ตลอดจนการตรวจติดตาม การกำกับติดตาม การรายงาน ที่เกี่ยวข้องทุกระบบ ทุกระดับ

ดังนั้น เพื่อให้มีเครื่องมือ มีแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ บรรลุตามเป้าหมายความสำเร็จที่กำหนดไว้ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังรายชื่อต่อไปนี้

#### ที่ปรึกษา

๑. นายประวิช ยะรินทร์	ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
๒. สิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน	รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
๓. นายไกรสร ชาดิชนะ	รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
๔. นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ	รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓

#### คณะกรรมการดำเนินงาน

๑. สิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน	รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสุกัญญา อุทากิจ	ผอ.กลุ่มอำนวยการ	กรรมการ
๓. นายศุภศิษย์ พิทยศักดิ์	ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๔. นางศรัลย์วิวัฒน์ สุวรรณวิสุทธิ์	ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์	กรรมการ
๕. น.ส.สมหวัง จิตรหาญ	ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล	กรรมการ
๖. นายวราวุธ ทวีลาภ	ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล	กรรมการ
๗. นางสาวจวิศา รัตนพิทักษ์	วิชาการ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา	กรรมการ
๘. นางนิสา อินทผล	ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๙. นายเชษฐา หนองเหล็ก	ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี	กรรมการ

- ๒ -

๑๐. น.ส.สุนัน ทองสงฆ์	ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	กรรมการ
๑๑. นายสายทอง แดงสิทธิ์	ศึกษานิเทศก์	กรรมการ
๑๒. นางสุกัญญา ประทุมวงษ์	ศึกษานิเทศก์	กรรมการ
๑๓. นางวาสนา ดาสทอง	ศึกษานิเทศก์	กรรมการ
๑๔. น.ส.กรรณิกา กระจำวงศ์	ศึกษานิเทศก์	กรรมการ
๑๕. น.ส.ณภัคนันท์ ธรรมสิริวัชรย์	ศึกษานิเทศก์	กรรมการ
๑๖. น.ส.ศอกไม้ ชินโคตร	ศึกษานิเทศก์	กรรมการ
๑๗. นายสันติ สิงหาพรหม	ผอ.รร.ชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล)	กรรมการ
๑๘. นายธนวัฒน์ อ่อนวงศ์	ผอ.รร.บ้านท่ากูบ	กรรมการ
๑๙. นายปฏิวัติ เทียบอุ่น	ผอ.รร.บ้านห้วยยาอจีว	กรรมการ
๒๐. นางนงษ์บุษ คุษา	ผอ.รร.ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล	กรรมการ
๒๑. นายวิเศษ แก้วเพชร	ผอ.รร.ชุมชนชนวิทยา	กรรมการ
๒๒. นางสำอ่าง คำเสียง	ผอ.รร.ชุมชนบ้านห้วยแอ้	กรรมการ
๒๓. นายณานทร บุญทัน	ผู้แทน กศ.ป.น.	กรรมการ
๒๔. นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส	ผู้แทนท้องถิ่น	กรรมการ
๒๕. นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวใหญ่	ผู้แทนท้องถิ่น	กรรมการ
๒๖. น.ส.อุบลวรรณ กิติจันวานิชย์	ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน	กรรมการและเลขานุการ
๒๗. น.ส.จันทิมา พัทธกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ จัดทำนโยบาย มาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น ในข้อ (๑) ของอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕

#### คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร รับลงทะเบียน สถานที่ และประชาสัมพันธ์

๑. น.ส.อุบลวรรณ กิติจันวานิชย์	ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน	ประธานกรรมการ
๒. น.ส.ศิริพร โนนคอน	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. นางภัทรี นเรกุล	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	กรรมการ
๔. นางวาลีณี วัฒนาสกุลสี	นักวิชาการศึกษานำวิทยากร	กรรมการ
๕. น.ส.จันทิมา พัทธกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กรรมการ
๖. นางสาวชนกนันท์ จันทะดวง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
๗. น.ส.ณัฐนิช บรรเทากุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ
๘. น.ส.กรภัทร ชัยสงค์	ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านหนองฝักสี	ผู้ช่วยเลขานุการ
๙. น.ส.ชไมพร เทียมจัตุรัส	ครูอัตราจ้าง โรงเรียนดอนเป่าศึกษา	ผู้ช่วยเลขานุการ

- ๓ -

มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม จัดพิมพ์เอกสารแผนปฏิบัติการประจำปี เอกสารอื่นที่เกี่ยวกับการรับรายงาน การลงทะเบียน การประสานงาน จัดสถานที่ การฝึกซ้อมและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

**คณะกรรมการฝ่ายการเงิน**

- |                                  |                                      |                     |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| ๑. นางสาวอริยรัตน์ สุวรรณวิสุทธิ | ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | ประธานกรรมการ       |
| ๒. นางณัฐฎานุช คนตรี             | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ       | กรรมการ             |
| ๓. นางสาวชนกนันท์ จันทะตวง       | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ       | กรรมการ             |
| ๔. น.ส.อุบลวรรณ กิติจันทน์       | ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน                 | กรรมการและเลขานุการ |
| ๕. น.ส.ณัฐนิช บรรเทากุล          | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ     | ผู้ช่วยเลขานุการ    |
- มีหน้าที่เบิก-จ่ายงบประมาณสำหรับดำเนินงาน ตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง มีหน้าที่ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลดีต่อทางราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายประวิช อชรินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓

## การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ

### 1. โครงการ/กิจกรรม: ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรระเบียบแถว ประจำปี 2566

1.1 ชื่อเรื่อง “โครงการ/กิจกรรม ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรระเบียบแถว ประจำปี 2566”

1.2 สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 และสโมสร-เสือป่าแลลูกเสือสยาม มีกำหนดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรระเบียบแถว ประจำปี 2566 ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และผู้สนใจในกิจการลูกเสือ จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 100 คน รวม 200 คน ดังนี้

รุ่นที่ 1 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 5 - 8 พฤษภาคม 2566 ณ โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

รุ่นที่ 2 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 11 - 14 สิงหาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

### 1.3 ผลจากการมีส่วนร่วม

1.3.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์มีประสิทธิภาพชัดเจน

1.3.2 ได้รับสนับสนุนวิทยากรโดยตรงจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

### 1.4 การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

1.4.1 ผู้ผ่านการอบรมสามารถเป็นวิทยากรแกนนำ

1.4.2 สามารถฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี และจะพัฒนากิจกรรมการแข่งขันระเบียบแถวระเบียบลูกเสือและเนตรนารี ไปสู่ระดับประเทศได้ต่อไป

### 1.5 ภาพกิจกรรม





**สำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ**  
**สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาศัยภูมิ เขต 3**  
**ร่วมกับ สโมสรเสือป่าแลลูกเสือสยาม**  
**เปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ**  
**วิชา ระเบียบแถวลูกเสือ**

ระหว่างวันที่ 5 - 7 พฤษภาคม พ.ศ.2566  
 ณ โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกุล) อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ  
 ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท


 พอ.สมนารถ สังขพันธ์ LT.  
 ที่ปรึกษากิจการฝึกลูกเสือ


 พอ.ประวิทย์ ยะรินทร์  
 พอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  
 พอ.สสย.ชัยภูมิ เขต 3


 พ.อ.ชยุต ศาตะโอริน LT.  
 นายกสโมสรเสือป่าแลลูกเสือสยาม  
 ผู้อำนวยการฝึกลูกเสือ





**การฝึกอบรมวิชาพิเศษบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรทักษะลูกเสือ  
วิชาการเบี่ยงแถวลูกเสือ**

ระหว่างวันที่ 5 - 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

จัดโดย

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ  
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 และสโมสรเสือป่าแลลูกเสือสวาม



# ข่าว ...ประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3




CPM3 NEWS ฉบับที่ 198/2566 วันที่ 5 พฤษภาคม 2566

คุณธรรม ขงคุณภาพ บนวิถีคุณพ่อเพื่อ

**ณ.สพ.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมวิทยากรพิเศษบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรทักษะลูกเสือ วิชาการเขียนแผนลูกเสือ**



เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 นายประวิทย์ นริมิตร ณ.สพ.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมวิทยากรพิเศษบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรทักษะลูกเสือ วิชาการเขียนแผนลูกเสือ โดยมีนายชองศักดิ์ คุณเมือง รองผู้อำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาและปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดยมีคุณชองศักดิ์ นริมิตร รองผู้อำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมวิทยากรพิเศษบุคลากรทางการลูกเสือของงานนี้ด้วย ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 และบุคลากรทางการลูกเสือวิทยากร จำนวน 50 คน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 และบุคลากรทางการลูกเสือที่สนใจทั่วประเทศ คณะวิทยากร 25 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และคณะทำงาน รวมทั้งสิ้น 100 คน ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนชุมชนหนองน้ำเย็น (หนองบัวบึง) อำเภอวังนันทบุรี จังหวัดชัยภูมิ



รายงานโดย:PR-CPM3/ข่าว

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.ช.3



## 2. โครงการ/กิจกรรม: การจัดงานวันครู ประจำปีพุทธศักราช 2566

### 2.1 ชื่อเรื่อง “โครงการ/กิจกรรม การจัดงานวันครู ประจำปีพุทธศักราช 2566”

2.2 สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม การจัดงานวันครูประจำปีพุทธศักราช 2566 โดย ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษา นายอำเภอจัตุรัส ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรจัตุรัส นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวใหญ่ ข้าราชการบำนาญ แยกผู้เกียรติ และคณะสงฆ์

### 2.3 ผลจากการมีส่วนร่วม

2.3.1 กำหนดกิจกรรมออกเป็น 3 กิจกรรม ภาคเช้าพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ภาคบ่าย กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี และภาคค่ำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เสริมสร้างขวัญกำลังใจความรักความสามัคคีในหมู่คณะ

2.3.2 กำหนดการจัดงานออกเป็น 6 อำเภอ กำหนดสถานที่จัดงานภาคเช้า ภาคบ่าย และภาคค่ำ

### 2.4 การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการการดำเนินการ

2.4.1 เสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ เสริมสร้างการทำงานร่วมกันเป็นทีม เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และส่งเสริมการออกกำลังกาย ส่งผลต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.4.2 ดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

2.4.3 ปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมและกระบวนการจัดงานให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมากยิ่งขึ้น ทั้งภาครัฐ เอกชน และส่วนท้องถิ่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู

### 2.5 ภาพกิจกรรม



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3  
18 มกราคม

ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานพิธีงานวันครู ประจำปี พ.ศ.2566 อำเภอจัตุรัส  
วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายประวิทย์ ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นให้  
เกียรติเป็นประธานการจัดงานวันครู ประจำปี 2566 ของอำเภอจัตุรัส เพื่อรำลึกถึงพระคุณ  
บูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่อง เชิดชูเกียรติครู โดยมีการจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา พิธีระลึกถึง  
พระคุณบูรพาจารย์(ครูอาวุโส)นอกประจำการ นายสำลี พิมพ์ศรี) พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิ  
การประถมศึกษาอำเภอจัตุรัส พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่ครูผู้มีผล... ดูเพิ่มเติม



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3  
19 มกราคม

ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน "กีฬาสัมพันธ์ วันครู สพป.ชัยภูมิ เขต 3  
ครั้งที่ 67 ประจำปี พ.ศ.2566"  
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นายประวิทย์ ยะรินทร์ ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 3  
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขัน "กีฬาสัมพันธ์ วันครู สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประจำปี  
2566 ครั้งที่ 67 โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ บุญแก้ว รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กล่าวรายงาน  
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงานส่งเสริมการติดต่อประ สานงานความร่วมมือ  
มือในการทำงานระหว่างเข... ดูเพิ่มเติม





# ข่าว ...ประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3



**CPM3 NEWS**

ฉบับที่ 17/2566 วันที่ 16 มกราคม 2566



นายประวิช ยะรินทร์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกิด รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ศ.อ.สมเกียรติ บุญสูงเนิน รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3



นายประวิช ยะรินทร์  
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

*คุณธรรม บุญคุณงาม เกียรติคุณเหนือสิ่งอื่นใด*

## พิธีร่วมรำลึกพระคุณครู งานวันครู ประจำปี พ.ศ.2566 อำเภอจัตุรัส



วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นให้เกียรติเป็นประธานการจัดงานวันครู ประจำปี 2566 ของอำเภอจัตุรัส เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่อง เชิดชูเกียรติครู โดยมีการจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์(ครูอาวุโสนอกประจำการ นายสำลี พิมพ์ศรี) พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิการประถมศึกษาอำเภอจัตุรัส พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่ครูผู้มีผลงานดีเด่นแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติจากนายเดชเสนาะคำ นายอำเภอจัตุรัส อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในงานวันครู และประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท ซึ่งมีข้าราชการบำนาญ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรจัตุรัส นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวใหญ่ แขกผู้มีเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอจัตุรัส ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุมจัตุภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3




รายงานโดย:PR-CPM3/ข่าว/ภาพ งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ.3



# ข่าว ...ประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

ฉบับที่ 18 / 2566 วันที่ 16 มกราคม 2566



นายประวิทย์ ยะรินทร์  
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3



นายไกรสร ชาติชนะ  
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ



นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ  
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ



ส.อ.สมเกียรติ บุญสูงเนิน  
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ

*คุณธีรวัชร บุญแดงชูชบ นายเว็บบอร์ดคุณอนุวัชร*

**ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน "กีฬาสัมพันธ์ วันครู สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ครั้งที่ 67 ประจำปี พ.ศ.2566"**












เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นายประวิทย์ ยะรินทร์ ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขัน "กีฬาสัมพันธ์ วันครู สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 67 โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงานส่งเสริมการติดต่อประสานงานความร่วมมือในการทำงานระหว่างเขตพื้นที่การศึกษากับคณะผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและส่งเสริมให้บุคลากร มีสุขภาพจิตที่ดี สุขภาพแข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีวินัยในตนเองมีผู้บริหาร,มี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.จัตุรัส,อ.เนินสง่า, อ.หนองบัวระเหว,อ.บำเหน็จณรงค์,อ.เทพสถิต ,อ.ซับใหญ่,บุคลากรสพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมในพิธีเปิดและมีการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล VIP,การแข่งขันกีฬารอบชิงชนะเลิศ ฟุตบอลชาย 11 คน, วอลเลย์บอลชาย-หญิง และกีฬาพื้นบ้าน ณ สนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติฯ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ



รายงานโดย:PR-CPM3/ข่าว/ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ



คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓  
ที่ ๘ /๒๕๖๖  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครู ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ และมติที่ประชุมประธานเครือข่ายโรงเรียน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ กำหนดให้จัดงานวันครูในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ โดยกำหนดหัวข้อแก่นสาระของการจัดงานว่า “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา : Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Education Quality” มีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู ส่งเสริมสามัคคีธรรมความร่วมมือระหว่างครูกับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม รวมทั้งอ้างรางวัลซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ กำหนดจัดกิจกรรมออกเป็น ๓ กิจกรรม ภาคเช้าพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ภาคบ่ายกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี และภาคค่ำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เสริมสร้างขวัญกำลังใจความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งกำหนดการจัดงานในภาคเช้า ดังนี้

- |                      |  |
|----------------------|--|
| ๑. อำเภอจัตุรัส      | ณ ห้องประชุมจัตุภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ |
| ๒. อำเภอบำเหน็จณรงค์ | ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู๒๕๐๐)                                   |
| ๓. อำเภอเทพสถิต      | ณ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์  |
| ๔. อำเภอหนองบัวระเหว | ณ โรงเรียนบ้านวังกะทะ  |
| ๕. อำเภอซับใหญ่      | ณ โรงเรียนบ้านท่ากูบ   |
| ๖. อำเภอเนินสง่า     | ณ โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง)                               |

เพื่อให้การดำเนินงานจัดงานวันครูในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดงานวันครู ดังต่อไปนี้

- |   |                                      |               |
|---|--------------------------------------|---------------|
| ๑. นายประวิช ยะรินทร์                           | ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓                 | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายไกรสร ชาติชนะ                             | รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓              | กรรมการ       |
| ๓. สิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน                   | รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓              | กรรมการ       |
| ๔. นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ                       | รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓              | กรรมการ       |
| ๕. ประธานเครือข่ายโรงเรียนในสังกัด ทุกเครือข่าย |                                      | กรรมการ       |
| ๖. ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดทุกโรง    |                                      | กรรมการ       |
| ๗. ข้าราชการและบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ทุกคน  |                                      | กรรมการ       |
| ๘. น.ส.สมหวัง จิตรหาญ                           | ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล               | กรรมการ       |
| ๙. นางศรัลย์รัตน์ สุวรรณวิสุทธิ                 | ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | กรรมการ       |
| ๑๐. น.ส.อุบลวรรณ กิติจันทร์นิตย์                | ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน                 | กรรมการ       |
| ๑๑. นายวรายุทธ ทวีลาภ                           | ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ    | กรรมการ       |
| ๑๒. นางนิสา อินพล                               | ผอ.หน่วยตรวจตรวจสอบภายใน             | กรรมการ       |

/๑๓. นายศุภศิษย์ พิทยศักดิ์...

-๒-

๑๓. นายศุภศิษฎ์ พิทยศักดิ์	ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล	กรรมการ
๑๔. นายเชษฐา หนองเหล็ก	ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี	กรรมการ
๑๕. น.ส.สุนัน ทองสงฆ์	ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครู	กรรมการ
๑๖. น.ส.สุภณิศา ยุกาภัก	ผอ.กลุ่มอำนวยการ	กรรมการและเลขานุการ
๑๗. น.ส.จรรยา รัตนพิทักษ์	ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘. น.ส.ทิพย์ธิดา ดอนเตาเหล็ก	นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙. พ.อ.อ.กษิวัฒน์ ทรัพย์สมบัติ	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง ซึ่งดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในท้องที่แต่ละอำเภอหรือที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินงานจัดงานวันครูของแต่ละอำเภอและในแต่ละกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบังเกิดผลดีต่อทางราชการและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่อทางราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายประวิช ยะรินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓

## การมีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์

1. โครงการ/กิจกรรม: การจัดประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจประเด็นการขอตั้งงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การเบิก-จ่ายงบประมาณ รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน และค่าบริหารจัดการรถโรงเรียน

1.1 ชื่อเรื่อง “โครงการ/กิจกรรม การจัดประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจประเด็นการขอตั้งงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การเบิก-จ่ายงบประมาณ รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน และค่าบริหารจัดการรถโรงเรียน”

1.2 สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม การประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามา รับทราบ ทำความเข้าใจ ซักถามข้อสงสัย รวมทั้งเสนอปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน โดย ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมาย รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่รับผิดชอบการดำเนินงาน โรงเรียนที่ยุบรวมหรือโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม จำนวน 25 คน เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินงานร่วมกัน ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2566 ณ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

### 1.3 ผลจากการมีส่วนร่วม

ได้รับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน และค่าบริหารจัดการรถโรงเรียน รับทราบ อุปสรรค ปัญหา และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของโรงเรียนและของเขตพื้นที่การศึกษา เข้าใจแนวทางการดำเนินงานที่ต้องร่วมกัน

### 1.4 การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

1.4.1 แก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน และค่าบริหารจัดการรถโรงเรียน ให้เกิดประสิทธิภาพและมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

1.4.2 โรงเรียนสามารถนำผลของการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจร่วมกัน ไปดำเนินการได้อย่างถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามระเบียบของทางราชการ ช่วยแก้ปัญหา/ป้องกันงบประมาณที่ได้รับจัดสรรถูกพับหรือไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ

### 1.5 ภาพกิจกรรม



# ข่าว ...ประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

คุณธรรม ภูมิปัญญา เทคโนโลยีทางเกษตร






นายไกรสร ชาติชนะ  
รอง ผอ.สพป.ชัย.3



นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ  
รอง ผอ.สพป.ชัย.3



ส.อ.สมเกียรติ บุญสูงเนิน  
รอง ผอ.สพป.ชัย.3



นายประวิช ยะรินทร์  
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ฉบับที่ 119 / 2566 วันที่ 10 มีนาคม 2566

## สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจ ในการรายงานเพื่อขอตั้งงบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน











วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ สิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจ ในการรายงานเพื่อขอตั้งงบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน โดยมีผู้บริหาร ครู ที่รับผิดชอบ จำนวน 26 โรงเรียนเข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยนางสาวอุบลวรรณ กิติจันทน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ร่วมประชุมชี้แจงในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมจันทร์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3



รายงานโดย:PR-CPM3/ข่าว/

งานประชาสัมพันธ์กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัย.3



ที่ ศธ ๐๔๐๔๐/ ๓๖๒๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต ๓ ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว  
อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๓๐

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญประชุม

เรียน ผู้บริหารโรงเรียน.....(รายชื่อตามแนบ).....

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ จะดำเนินการจัดประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในประเด็นการขอตั้งงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การเบิก-จ่ายงบประมาณ รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน และค่าบริหารจัดการรถโรงเรียน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานและปฏิบัติให้ถูกต้อง เข้าใจตรงกัน จึงขอเชิญผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้ที่รับผิดชอบ จำนวน ๑ คน เข้าประชุมในวันพุธที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓

จึงเรียนเพื่อทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่แจ้ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายประวิช ยะจินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓

กลุ่มนโยบายและแผน

โทร. ๐๔๔ ๐๕๖ ๓๘๕-๖

โทรสาร ๐๔๔ ๐๕๖ ๓๘๗



1. นายจิรายุส ทัศนสุข	ผอ.รร.จตุรัสวิทย์ยานุกูล
2. นายอัสวเดช พรหิตยกุล	ผอ.รร.บ้านหนองโคน
3. นายอาวุธ เป็นไทย	ผอ.รร.บ้านโคกโค้งไต้
4. นางแสงจันทร์ ดิเรกศิลป์	ผอ.รร.บ้านหนองบัวใหญ่
5. นายอนนท์ ประดับวงษ์	บ้านโนนศรี รักษากการ ผอ.รร. บ้านใหม่มาตี
6. นายณานธร บุญทัน	ผอ.รร.อนุบาลเทพสถิต
7. นายสมศักดิ์ ทองหลาบ	ผอ.รร.บ้านดงลาน
8. นางอรอนงค์ จานุรัตน์	ผอ.รร.บ้านยางเกี่ยวแฝก
9. นายศรายุทธ ป่าปะกั้ง	ผอ.รร.บ้านนาประชาสัมพันธ์
10. นายสรวิชัย พันธุ์เลิศ	ผอ.รร.บ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์)
11. นายสุนันท์ กอโพธิ์ศรี	ผอ.รร.บ้านศาล
12. นายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์	ผอ.รร.โคกหินตั้งศึกษาศิลป์
13. นางปราณีต ถิ์หัวสระ	ผอ.รร.บ้านโคกคิม (สง่าประชาสรรค์)
14. นายวีรพล ทิลาจันทร์	ผอ.รร.บ้านโคกสะอาด
15. นายศักดิ์ชัย ระโยธี	ผอ.รร.บ้านดอนกอก
16. นายหาญ ดิเรกศิลป์	ผอ.รร.ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
17. นายเกรติศาสตร์ ปัตตะเน	ผอ.รร.บ้านซับใหม่
18. นายชนวัฒน์ อ่อนวงษ์	ผอ.รร.บ้านท่ากูบ
19. นายชินกร แสนโสภาก	ครู รักษากการ ผอ.รร.บ้านดลูกคุณพัฒนา
20. นางศวัลย์รัตน์ สุวรรณวิสุทธิ	ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
21. นางวิไลพร วงศ์ครรชิต	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
22. นางสาวอุบลวรรณ กิติจันวานิตย์	ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
23. นางสาวณัฐนิช บรรเทากุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

2. โครงการ/กิจกรรม: การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการโอนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)

2.1 ชื่อเรื่อง “โครงการ/กิจกรรม การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการโอนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)”

2.2 สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการโอนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) โดย ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 ณ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

### 2.3 ผลจากการมีส่วนร่วม

2.3.1 ได้ข้อสรุปวงเงินโอนเงินเดือนสายงานรองผู้อำนวยการสถานศึกษา/ครูผู้สอน, สายงานผู้อำนวยการสถานศึกษา สายงาน รอง ผอ.สพท./ศึกษานิเทศก์

2.3.2 ได้ข้อสรุปเพื่อจัดทำประกาศประกอบการโอนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566) โดยร่วมกำหนด/หลักเกณฑ์/องค์ประกอบ การจัดสรรวงเงิน และการโอนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

### 2.4 การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

2.4.1 การโอนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่งทุกสายงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักธรรมาภิบาล

2.4.2 การดำเนินงานโอนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และการเบิกจ่ายเงินให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว

### 2.5 ภาพกิจกรรม

**ข่าว...ประชาสัมพันธ์**

**สำนักงนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ ชัยภูมิ เขต 3**

**CPM 3 NEWS**

คุณธรรม นำคุณภาพ บนวิถีความพอเพียง

นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัย.3

นายไกรสร ชาติชนะ นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ ส.อ.สมเกียรติ บุญสูงเนิน ร้อง ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ฉบับที่ 123/2566 วันที่ 13 มีนาคม 2566

**สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการโอนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2566 (1 เมษายน 2566)**

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารวงเงินการโอนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2566 (1 เมษายน 2566) เพื่อร่วมกัน 1.พิจารณาวงเงินโอนเงินเดือน สาย ร้อง ผอ.สถานศึกษา/ครูผู้สอน ,สาย ผอ.สถานศึกษา , ร้อง ผอ.สพท./ศึกษานิเทศก์ 2.พิจารณาการจัดทำประกาศประกอบวงเงินโอนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) ในการจัดทำประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงินโอนเงินเดือน ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2566) ,และ ประกาศ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ เพื่อโอนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี ร้อง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ,ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล,ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ,ผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3

รายงานโดย: PR-CPM3/ข่าว/ภาพ งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัย.3

ที่ ศธ ๐๔๐๔๐/ว ๙๙๖



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต ๓ บริเวณโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่  
ถนนชัยภูมิ - สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่  
อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๓๓๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญประชุม

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ที่ ๙๓ /๒๕๖๖  
ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร  
วงเงินการเลื่อนเงินเดือน ระดับ สพท. ในการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ครั้งที่ ๓ (๓ เมษายน ๒๕๖๖) รายละเอียดตามคำสั่งที่แนบ

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ จึงขอให้โรงเรียนแจ้งผู้ที่ได้รับ  
การแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดังกล่าว เข้าประชุมในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม  
ชั้นหนึ่งผา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไกรกร ชาตจันทร์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

โทรศัพท์ ๐-๔๔๐๕๖-๖๓๔๕๕-๖ ต่อ ๑๑๑๑

โทรสาร ๐-๔๔๐๕๖-๖๓๔๕๕

(ผู้ปฏิบัติ : นายฉัตรชัย บำรุงสวัสดิ์ โทร ๐๘๓ - ๓๔๐๖๓๕๖)

สพ.ชัยภูมิ เขต ๓

“คุณธรรม นำคุณภาพ บนวิสัยความพอเพียง”



คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓  
ที่ ๗๓ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ระดับ สพท.

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ จะดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๓ (๓ เมษายน ๒๕๖๖) ฉะนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. นายประวิช ยะรินทร์	ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓	ประธานกรรมการ
๒. นายไกรสร ชาดิชนะ	รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓	รองประธานกรรมการ
๓. ส.อ.สมเกียรติ บุญสูงเนิน	รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓	กรรมการ
๔. นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ	รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓	กรรมการ
๕. นายวรารุท หวีลาภ	ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ	กรรมการ
๖. นายอนวัธน์ อ่อนวงศ์	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ากูป	กรรมการ
๗. นายบรรพต ทองเกิด	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหาน(อภีร์เกษวิทยา)	กรรมการ
๘. นายนาคพงษ์ จงกลาง	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)	กรรมการ
๙. นายเทพสถิต ฮินาวัง	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโลกปลาดุก	กรรมการ
๑๐. นายวุฒิพงษ์ ตั้งโพธิ์โจนังค์	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุ่ม(ครูประชาสามัคคี)	กรรมการ
๑๑. นางอรอนงค์ จานุรัตน์	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแม่ก	กรรมการ
๑๒. นางพิสมัย ชัยเพชร	ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วง	กรรมการ
๑๓. นางสาวศิริภรณ์ แสงทอง	ครู โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์	กรรมการ
๑๔. นางสาวปิณฑพร แพรวบุษหุดครู	โรงเรียนชุมชนบ้านหัวฮายชัย	กรรมการ
๑๕. นางสาวพุทธชาติ สีคำ	ครู โรงเรียนบ้านหนองจาน	กรรมการ
๑๖. นางสาวสมหวัง จิตรหาญ	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล	กรรมการและเลขานุการ
๑๗. นายฉัตรชัย ป่ารุ่งสวัสดิ์	นักทรัพยากรบุคคล	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘. นางสาวรชยา บ่วงพิมาย	นักทรัพยากรบุคคล	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙. นางอมิสรา เพิ่มศรี	นักทรัพยากรบุคคล	ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม อย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายประวิช ยะรินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

## การมีส่วนร่วมในการกำกับติดตามประเมินผล

1. โครงการ/กิจกรรม: การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

1.1 ชื่อเรื่อง “การนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566”

1.2 สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม คณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประกอบด้วย ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ศึกษาพิเศษฯ ประธานเครือข่ายโรงเรียน และผู้อำนวยการสถานศึกษา กำหนดแผนการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล และออกนิเทศ กำกับ ติดตาม ในระหว่างวันที่ 15- 26 พฤษภาคม 2566

1.3 ผลจากการมีส่วนร่วม

1.3.1 มีแผนนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

1.3.2 เห็นสภาพปัญหาที่แท้จริง ร่วมกันพิจารณาให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอ แนวทางการสนับสนุน ในการปรับปรุงพัฒนา แก้ไขปัญหา การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด

1.4 การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

1.4.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน มีขวัญกำลังใจในการจัดการเรียนการสอน

1.4.2 สถานศึกษา ครู และผู้เรียน มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกมิติ

1.4.3 สร้างความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ นักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปในการจัด

การศึกษาอย่างมีคุณภาพ

2.5 ภาพกิจกรรม



# ข่าว...ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ฉบับที่ 213/2566 วันที่ 15 พฤษภาคม 2566

ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ติดตามการเปิดเรียนวันแรก โรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ 1/2566



วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ในการเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1/2566 ณ โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง อ.จัตุรัส ได้เยี่ยมให้กำลังใจครู และนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอน ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย ห้อง เรียน อาคารสถานที่ และบริเวณรอบๆ โรงเรียน โดยได้นิมนต์ข้าราชการพลตรี การอ่านออก เขียนได้ ดัดแปลงเป็นและให้ข้อคิดการสร้างสรรค์โอกาสให้กับตนเองในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนางอุไร จงกลาง คณะครู นักเรียน นำเยี่ยมห้องเรียนและให้การต้อนรับ



รายงานโดย:PR-CPM 3/ข่าว/ภาพ งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานช่วยการ สพป.ชัย.3





## ประชาสัมพันธ์ (จดหมายข่าว) ครั้งที่ ๓๗

นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1/2566



วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนบ้านห้วยยางและโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวก โรงเรียนบ้านละหาน(อภีร์เกษียณา)ของพระคุณ ท่านประวิธ ยะรินทร์ พอ.สพ.ชัยภูมิ เขต 3 ที่ได้มอบหมายให้ สิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน รองพอ.สพ.ชัยภูมิ เขต 3 ดร.วรายุทธ ทวีลาภ คน.สุธี ดิเรสภิตยศึกษานิเทศก์ สพป.ชัย.เขต 3 นายบรรพต ทองเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหาน(อภีร์เกษียณา) ประธานเครือข่ายโรงเรียนลุ่มบึงละหาน และคณะผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายลุ่มบึงละหาน ที่ได้ออกนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ด้านการดำเนินการ ตามนโยบาย การบริหาร จัดการภายในโรงเรียน โดยได้เยี่ยมชมห้องเรียนพร้อมทั้งให้กำลังใจ ใจคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดทั้งนักเรียน ซึ่งได้เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านการอ่านออกเขียนได้ ความปลอดภัยของ นักเรียน จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ทีมประชาสัมพันธ์ข่าว  
นายอนุชา วงศ์คำสิงห์  
นางสาวอภิสรรสรักษ์ ผามณี





คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓  
ที่ ๑๓๓๐/ ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดแนวทางเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปในการได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. คณะกรรมการ มีหน้าที่ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ สนับสนุน ติดตาม วินิจฉัยแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยให้การดำเนินการประชุมปฏิบัติการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย

๑) นายประวิช ะวินทร์	ผู้อำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓	ประธานกรรมการ
๒) นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ	รองผู้อำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓	รองประธานกรรมการ
๓) นายไกรสร ซาติชนะ	รองผู้อำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓	รองประธานกรรมการ
๔) สิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน	รองผู้อำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓	รองประธานกรรมการ
๕) นายวราวุธ ทวีลาภ	ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา	กรรมการ
๖) นางสาวจรรยา รัตนพิทักษ์	ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา	กรรมการ
๗) นางสาวอุบลวรรณ กิติจันทน์	ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน	กรรมการ
๘) นางสาววัลย์รัตน์ สุวรรณวิสุทธิ	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์	กรรมการ
๙) นางนิสา อินพล	ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๑๐) นางสาวสุภณิศา ยู่พวงกิ่ง	ผู้อำนวยการกลุ่มอำนาจการ	กรรมการ
๑๑) นายเชษฐา หนองเหล็ก	ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี	กรรมการ
๑๒) นางสาวสมหวัง จิตรหาญ	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล	กรรมการ
๑๓) นางวาสนา ตาอทอง	ศึกษานิเทศก์	กรรมการและเลขานุการ
๑๔) นางวรรณจันทร์ แดงทิพย์	ศึกษานิเทศก์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒. คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม มีหน้าที่ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

๒.๑ เครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิว อำเภอเทพสถิต ประกอบด้วย

๑) นายสุพจน์ พรศิวกุลวงศ์	ประธานเครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิว	ประธานกรรมการ
๒) นายบุษิตรี โมฆรัตน์	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเตือโคกวัง	กรรมการ
๓) นางวรรณจันทร์ แดงทิพย์	ศึกษานิเทศก์	กรรมการและเลขานุการ

**๒.๒ เครือข่ายโรงเรียนวະตะแบก อำเภอเทพสถิต ประกอบด้วย**

๑) นายฉนวนธร บุญพันธ์	ประธานเครือข่ายโรงเรียนวະตะแบก	ประธานกรรมการ
๒) นายสุจริต ทองปัสโนวี	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับหมี่	กรรมการ
๓) นางวาสนา เชื้อจำรูญ	ศึกษานิเทศก์	กรรมการและเลขานุการ

**๒.๓ เครือข่ายโรงเรียนทุ่งกระเจียว อำเภอเทพสถิต ประกอบด้วย**

๑) นายสมเกียรติ วัฒนจิตพงษ์	ประธานเครือข่ายโรงเรียนทุ่งกระเจียว	ประธานกรรมการ
๒) นางจารุวรรณ สุทธิย์	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังอ้ายคง	กรรมการ
๓) นางสาวณภัคนันท์ ธรรมศิริชัย	ศึกษานิเทศก์	กรรมการและเลขานุการ

**๒.๔ เครือข่ายโรงเรียนนาयाงกลัก อำเภอเทพสถิต ประกอบด้วย**

๑) นายศรายุทธ ปาปะกัง	ประธานเครือข่ายโรงเรียนนาयाงกลัก	ประธานกรรมการ
๒) นายสมทรงยศ สุขสำราญ	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำลาด	กรรมการ
๓) นางสาวรุ่งอุติ ตริภพ	ศึกษานิเทศก์	กรรมการและเลขานุการ

**๒.๕ เครือข่ายโรงเรียนโป่งนก อำเภอเทพสถิต ประกอบด้วย**

๑) นายบุญเรือง ตียางทวย	ประธานเครือข่ายโรงเรียนโป่งนก	ประธานกรรมการ
๒) นายวิรุศ กอ้าขวาน้อย	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพานยาว	กรรมการ
๓) นางสาวกรรณิกา กระจำวงษ์	ศึกษานิเทศก์	กรรมการและเลขานุการ

**๒.๖ เครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ประกอบด้วย**

๑) นายธนวัฒน์ อ่อนวงศ์	ประธานเครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่	ประธานกรรมการ
๒) นายปิ่นณวิทย์ ศีลุดม	ผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม	กรรมการ
๓) นางภาณิณี ศรีทัศน์	ศึกษานิเทศก์	กรรมการและเลขานุการ

**๒.๗ เครือข่ายโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ ประกอบด้วย**

๑) นายสุวิทย์ แก้วเพชร	ประธานอำเภอบำเหน็จณรงค์	ประธานกรรมการ
๒) นางสาวเนียง เฟื่องผล	ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหวัดสุราษฎร์อุบลรัมย์	กรรมการ
๓) นางสุกัญญา ประทุมวงษ์	ศึกษานิเทศก์	กรรมการและเลขานุการ

**๒.๘ เครือข่ายโรงเรียนบึงขวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ ประกอบด้วย**

๑) นายวีระพงษ์ จินตรี	ประธานเครือข่ายโรงเรียนบึงขวน	ประธานกรรมการ
๒) นายวีระ แก้วเพชร	ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชนวนวิทยา	กรรมการ
๓) นางสาวดอกไม้ ชินโคตร	ศึกษานิเทศก์	กรรมการและเลขานุการ

**๒.๙ เครือข่ายโรงเรียนเพชรเจ็ริงมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ ประกอบด้วย**

๑) นางสถาพร วัชรชัยสิริกุล	ประธานเครือข่ายโรงเรียนเพชรเจ็ริงมย์	ประธานกรรมการ
๒) นางปราณีศ ลิหัวสระ	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกคิม (สง่าประชาสรรค์)	กรรมการ
๓) นางสาวดอกไม้ ชินโคตร	ศึกษานิเทศก์	กรรมการและเลขานุการ

-๓-

**๒.๑๐ เครือข่ายโรงเรียนบ้านศาล-หัวทะเล อำเภอป่าพะยอมจังหวัด ประทับด้วย**

- |                                |  |                     |
|--------------------------------|--|---------------------|
| ๑) นายวุฒิพงศ์ ตั้งไพโรจน์วงศ์ | ประธานเครือข่ายโรงเรียนบ้านศาล-หัวทะเล           | ประธานกรรมการ       |
| ๒) นายสรวิชัย พันธุ์เลิศ       | ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวทะเล(เมืองประชาสวรรค์) | กรรมการ             |
| ๓) นางสุภัฏญา ประทุมวงษ์       | ศึกษานิเทศก์                                     | กรรมการและเลขานุการ |

**๒.๑๑ เครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว ประทับด้วย**

- |                        |  |                     |
|------------------------|--|---------------------|
| ๑) นายเทพดิศ อีนาวัง   | ประธานเครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหว      | ประธานกรรมการ       |
| ๒) นายหาญ ติเรกศิลป์   | ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว | กรรมการ             |
| ๓) นางสาวสมลักษณ์ วิจบ | ศึกษานิเทศก์                             | กรรมการและเลขานุการ |

**๒.๑๒ เครือข่ายโรงเรียนไทรทอง อำเภอหนองบัวระเหว ประทับด้วย**

- |                           |                                   |                     |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| ๑) นางสำอาง คำเสียง       | ประธานเครือข่ายโรงเรียนไทรทอง     | ประธานกรรมการ       |
| ๒) นางอุษณีย์ แคนสันเทียะ | ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังอ้ายจิด | กรรมการ             |
| ๓) นางสาวอัญญาณี ตอสกุล   | ศึกษานิเทศก์                      | กรรมการและเลขานุการ |

**๒.๑๓ เครือข่ายโรงเรียนบ้านขาม - หนองโดน อำเภอจัตุรัส ประทับด้วย**

- |                           |  |                     |
|---------------------------|--|---------------------|
| ๑) นายอนนท์ ประดับวงษ์    | ประธานเครือข่ายโรงเรียนบ้านขาม-หนองโดน | ประธานกรรมการ       |
| ๒) นายสิทธิพันธ์ สุจันงษ์ | ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้านหญ้า        | กรรมการ             |
| ๓) นายวรายุทธ ทวีลาภ      | รองผู้อำนวยการศึกษาศึกษา               | กรรมการและเลขานุการ |

**๒.๑๔ เครือข่ายโรงเรียนจัตุรัส - หนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส ประทับด้วย**

- |                       |  |                     |
|-----------------------|--|---------------------|
| ๑) นายจิรายุส ทะนุสุข | ประธานเครือข่ายโรงเรียนจัตุรัส - หนองบัวใหญ่ | ประธานกรรมการ       |
| ๒) นายเวชพิสิฐ โสพิลา | ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม         | กรรมการ             |
| ๓) นายสายทอง แดงทิพย์ | ศึกษานิเทศก์                                 | กรรมการและเลขานุการ |

**๒.๑๕ เครือข่ายโรงเรียนกุดน้ำใส - หนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส ประทับด้วย**

- |                           |   |                     |
|---------------------------|---|---------------------|
| ๑) นายอรรถฤทธิ์ งามชุมพล  | ประธานเครือข่ายโรงเรียนกุดน้ำใส - หนองบัวโคก  | ประธานกรรมการ       |
| ๒) นางอมรรัตน์ ไทยประสงค์ | ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) | กรรมการ             |
| ๓) นางวารสนา ตาอทอง       | ศึกษานิเทศก์                                  | กรรมการและเลขานุการ |

**๒.๑๖ เครือข่ายโรงเรียนสัมปอ - บัวบาน อำเภอจัตุรัส ประทับด้วย**

- |                          |                                       |                     |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| ๑) นายวิโรจน์ เคนเหลี่ยม | ประธานเครือข่ายโรงเรียนสัมปอ - บัวบาน | ประธานกรรมการ       |
| ๒) นายสมชาย ขอสินกลาง    | ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี | กรรมการ             |
| ๓) นางสาวสมลักษณ์ วิจบ   | ศึกษานิเทศก์                          | กรรมการและเลขานุการ |



**๒.๑๗ เครือข่ายโรงเรียนกลุ่มบึงละหาน อำเภอจัตุรัส ประกอบด้วย**

- |                               |  |                     |
|-------------------------------|--|---------------------|
| ๑) นายบรรพต ทองเกิด           | ประธานเครือข่ายโรงเรียนกลุ่มบึงละหาน                   | ประธานกรรมการ       |
| ๒) นางสุจิตรา รุ่งรัตน์ตระกูล | ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจานในนครชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ | กรรมการ             |
| ๓) นายวราวุธ ทวีลาภ           | ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา          | กรรมการและเลขานุการ |

**๒.๑๘ เครือข่ายโรงเรียนหนองฉิม- ริงจาม อำเภอเนินสง่า ประกอบด้วย**

- |                       |  |                     |
|-----------------------|--|---------------------|
| ๑) นายภาคพงษ์ จงกลาง  | ประธานเครือข่ายโรงเรียนหนองฉิม- ริงจาม | ประธานกรรมการ       |
| ๒) นายศิริเอก ทะสุนทร | ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี       | กรรมการ             |
| ๓) นายนิพนธ์ วิสุน    | ศึกษานิเทศก์                           | กรรมการและเลขานุการ |

**๒.๑๙ เครือข่ายโรงเรียนตาเนิน – กะฮาด อำเภอเนินสง่า ประกอบด้วย**

- |                      |                                       |                     |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------|
| ๑) นายณัฐพงษ์ บุญหนา | ประธานเครือข่ายโรงเรียนตาเนิน – กะฮาด | ประธานกรรมการ       |
| ๒) นางนงศ์นุช ศษา    | ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยาคาร | กรรมการ             |
| ๓) นายนิพนธ์ วิสุน   | ศึกษานิเทศก์                          | กรรมการและเลขานุการ |

**๓. คณะกรรมการสรุปรายงานผล มีหน้าที่สรุปผลการนิเทศ ติดตาม เพื่อจัดทำเอกสารรายงานต่อผู้บังคับบัญชา ประกอบด้วย**

- |                                  |   |                            |
|----------------------------------|---|----------------------------|
| ๓.๑ นายวราวุธ ทวีลาภ             | ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา | ประธานกรรมการ              |
| ๓.๒ นางสาวกรรณิกา กระช่างวงษ์    | ศึกษานิเทศก์  | กรรมการ                    |
| ๓.๓ นายสายทอง แดงทิพย์           | ศึกษานิเทศก์  | กรรมการ                    |
| ๓.๔ นางสุกัญญา ประทุมวงษ์        | ศึกษานิเทศก์  | กรรมการ                    |
| ๓.๕ นางสาวสมลักษณ์ วิจบ          | ศึกษานิเทศก์  | กรรมการ                    |
| ๓.๖ นางสาวณภัคนิษฐ์ ธรรมอิทธิชัย | ศึกษานิเทศก์  | กรรมการ                    |
| ๓.๗ นางสาวดอกไม้ ชินโคตร         | ศึกษานิเทศก์  | กรรมการ                    |
| ๓.๘ นางภาณินี ศรีทัศน์           | ศึกษานิเทศก์  | กรรมการ                    |
| ๓.๙ นางสาวรุ่งฤดี ศรีภพ          | ศึกษานิเทศก์  | กรรมการ                    |
| ๓.๑๐ นายนิพนธ์ วิสุน             | ศึกษานิเทศก์  | กรรมการ                    |
| ๓.๑๑ นางสาวอัญญาณิศา ท่อสกุล     | ศึกษานิเทศก์  | กรรมการ                    |
| ๓.๑๒ นางวาสนา เชื้อจำรูญ         | ศึกษานิเทศก์  | กรรมการ                    |
| ๓.๑๓ นางวาสนา ศาลทอง             | ศึกษานิเทศก์  | กรรมการและเลขานุการ        |
| ๓.๑๔ นางวรรณจันทร์ แดงทิพย์      | ศึกษานิเทศก์  | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

-๕-

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย หากประสบปัญหา หรือพบอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ที่ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ ขอให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายประวิช ชะรินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

## คณะผู้จัดทำ

### ที่ปรึกษา

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. นายประวิช ยะรินทร์         | ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3    |
| 2. สิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน | รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 |
| 3. นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ     | รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 |
| 4. นายไกรสร ชาติชนะ           | รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 |
| 5. ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย     | ทุกกลุ่ม/หน่วย  |

### เรียบเรียง

- |                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. นางสาวสุภณิศา ยุพาทิง        | ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ |
| 2. นางสาวเรณู พลศรี             | นักจัดการงานทั่วไป       |
| 3. นางสาวทิพย์ธิดา ดอนเตาเหล็ก  | นักจัดการงานทั่วไป       |
| 4. นางสาวมยุรี ถนอมสัตย์        | นักจัดการงานทั่วไป       |
| 5. นางสาวเรณู ภูมรา             | เจ้าพนักงานธุรการ        |
| 6. นางสาวศิริขวัญ ภิรมย์กิจ     | เจ้าพนักงานธุรการ        |
| 7. นางธัญญลักษณ์ ศิริสวัสดิ์คุณ | พนักงานพิมพ์             |

### บันทึกภาพ

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| นางสาวศิริพร โนนดอน | นักประชาสัมพันธ์ |
|---------------------|------------------|

### ปก

- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| นางสาวสุภณิศา ยุพาทิง | ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ |
|-----------------------|--------------------------|

